

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BÙ ĐĂNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70/BC-HĐND-KTXH

Bù Đăng, ngày 29 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

**Hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội năm 2024
và phương hướng nhiệm vụ năm 2025**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2019; Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện năm 2024, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND huyện

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND Huyện, Ban đã chủ động phối hợp cùng với các Ban của HĐND, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ các kỳ họp trong năm 2024. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, phiên họp do Thường trực HĐND huyện tổ chức.

2. Hoạt động giám sát

Thực hiện chương trình công tác và giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện năm 2024, Ban đã xây dựng chương trình công tác và giám sát của Ban KTXH năm 2024. Kết quả thực hiện như sau:

- Giám sát thường xuyên thông qua việc nghiên cứu các văn bản tại các phiên họp, các hội nghị, các kỳ họp thứ 10, 11, 12 và thứ 13, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026; giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; công tác triển khai, thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của UBND huyện đối với các cơ quan đơn vị liên quan.

- Giám sát trực tiếp: Trong năm, Ban đã ban hành Quyết định, xây dựng kế hoạch giám sát 03 đợt; trong đó giám sát trực tiếp đối với 13 đơn vị, giám sát gián tiếp 06 đơn vị. Cụ thể:

+ Đợt 1: Giám sát việc thực hiện các khoản thu và sử dụng các khoản thu tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện năm 2023 và quý I/2024 (Phòng Văn hóa & Thông tin, Ban quản lý chợ Bù Đăng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện);

+ Đợt 2: Giám sát tình hình thực hiện công tác thu – chi ngân sách nhà nước địa phương, tình hình thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách nhà nước địa phương và vốn đầu tư công năm 2024 (Chi cục Thuế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ban QLDAĐT - XD huyện).



+ Đợt 3: Giám sát việc thực hiện các khoản thu – chi năm học 2023- 2024 và 2024- 2025 đối với các trường học công lập, thuộc các cấp học trên địa bàn huyện đối với 12 trường (giám sát trực tiếp 6 trường: Trường THPT Bù Đăng; Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh; Trường THCS Thống Nhất, Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã Thống Nhất; Trường Tiểu học Minh Hưng, xã Minh Hưng; Trường Mẫu giáo Hoa Mai, xã Bình Minh. Giám sát gián tiếp thông qua nghiên cứu báo cáo và khảo sát 06 trường: Trường THCS Thọ Sơn, Trường Tiểu học Thọ Sơn, xã Thọ Sơn; Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu, Trường Mẫu giáo Thanh Bình, xã Đường 10; Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn , xã Đak Nhou; Trường Mẫu giáo Hương Dương, xã Phú Sơn).

Ngoài ra, Trưởng, Phó và một số thành viên Ban KT-XH đã tham gia đoàn của Thường trực HĐND huyện giám sát tại một số xã và cơ quan huyện. Bên cạnh đó, tại các kỳ họp HĐND, thành viên của Ban đã phát huy vai trò của Đại biểu HĐND trong việc trao đổi, thảo luận và thực hiện quyền chất vấn, yêu cầu giải trình làm rõ một số nội dung trong việc giải quyết các ý kiến nghị, phản ánh của cử tri. Sau kỳ họp, Ban đã thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện trong việc giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân.

Nhìn chung, trong năm 2024, ban đã xây dựng chương trình và triển khai thực hiện chức năng giám sát đảm bảo đúng quy định của pháp luật, từ khâu xây dựng kế hoạch, nội dung, yêu cầu giám sát gửi các cơ quan chịu sự giám sát và thông qua báo cáo kết quả giám sát.

3. Hoạt động thẩm tra

Ban đã thực hiện tốt công tác thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 10, 11, 12 và thứ 13, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Rà soát các kiến nghị và kết quả giải quyết các kiến nghị, đồng thời thống nhất nội dung của các cơ quan chuyên môn để có kết quả thẩm tra đạt chất lượng trình tại kỳ họp.

Trong năm 2024, Ban đã thẩm tra 01 báo cáo và 17 dự thảo nghị quyết (trình tại kỳ họp thứ 10, 11, 12 và thứ 13). Việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND huyện tại các kỳ họp đều được Ban thực hiện nghiêm túc, phân công thành viên của ban nghiên cứu; các thành viên Ban đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, chủ động tìm hiểu, trao đổi giữa các thành viên Ban để nâng cao kỹ năng thẩm tra. Sau đó, họp thành viên Ban và mời đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban có liên quan cùng dự để trao đổi những nội dung cần làm rõ và thống nhất nội dung trong báo cáo thẩm tra như: kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và các mục tiêu, chỉ tiêu giải pháp trong các báo cáo; lý do đề nghị điều chỉnh trong các Tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp nhằm đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ, thống nhất với các văn bản đã ban hành, đúng với các quy định của pháp luật.

Qua công tác thẩm tra, Ban đã có những kiến nghị điều chỉnh, bổ sung ở một số nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của các cơ quan trình; các kiến nghị của Ban đã được các cơ quan tiếp thu và HĐND huyện đồng thuận thông qua. Nhìn chung, các báo cáo thẩm tra của Ban thực hiện đúng thời gian

quy định, đảm bảo tính phản biện; đồng thời cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho các đại biểu HĐND huyện thảo luận tại kỳ họp, làm cơ sở để HĐND huyện đưa ra xem xét quyết định.

4. Các hoạt động khác

- Tham gia ý kiến vào dự thảo chương trình công tác năm 2025 và dự thảo kế hoạch hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2025.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện kịp thời tổng hợp, báo cáo, trình Thường trực HĐND huyện xem xét, cho ý kiến đối với những đề nghị của UBND huyện về điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của huyện..., góp phần thực hiện tốt chương trình, kế hoạch, nghị quyết của HĐND huyện ban hành thuộc lĩnh vực Kinh tế - xã hội.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo với Thường trực HĐND huyện; tham gia các hoạt động do Thường trực phân công; kịp thời tham mưu Thường trực HĐND huyện các vấn đề, nội dung theo sự phân công của Thường trực; thực hiện lịch tiếp công dân theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện và tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của HĐND, UBND huyện khi được mời dự.

5. Đánh giá chung

- Trước các kỳ họp HĐND huyện, Ban đã chủ động thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đúng pháp luật. Báo cáo thẩm tra của ban đều đảm bảo đúng thời gian quy định, có chất lượng, có tính phản biện. Các ý kiến nhận xét, đề xuất của Ban trong báo cáo thẩm tra được UBND huyện tiếp thu, chỉnh sửa ngay tại kỳ họp.

- Các thành viên Ban luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo Ban đã chủ động trong công việc của Ban; các thành viên, tuy hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã dành thời gian tham gia các hoạt động của Ban cơ bản đầy đủ.

- Hoạt động giám sát được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo đúng kế hoạch và có hiệu quả tích cực, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc; từ đó có những đề xuất, kiến nghị để các ngành, các cấp có giải pháp khắc phục.

Ngoài ra, Ban đã tích cực phối hợp với các Ban HĐND và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện phân công đảm bảo thời gian, chất lượng yêu cầu đề ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Ban phối hợp với các Ban HĐND huyện tham gia ý kiến về nội dung, chương trình các kỳ họp của HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; Tham mưu HĐND, Thường trực HĐND huyện các vấn đề, lĩnh vực thuộc chức năng theo luật định và quy chế hoạt động.

- Tổ chức thực hiện Chương trình công tác và giám sát theo Nghị quyết HĐND huyện thông qua; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện phân công và tham gia các hoạt động của các Ban khi được mời.



- Tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình HĐND huyện về lĩnh vực KT-XH theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Hương